

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง: ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒

Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : กระทรวงการต่างประเทศเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางเพิ่มอีก ๒ แห่ง

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางแห่งใหม่เพิ่มเติมอีก ๒ แห่ง ที่บางใหญ่และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยประชาชนสามารถใช้บริการทำพาสปอร์ตรุ่นใหม่ด้วยระบบจองคิวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.QPassport.in.th>

อย่าลืมตรวจสอบวันและเวลาในการเปิดให้บริการของสำนักงานที่ท่านจะไปทำหนังสือเดินทางด้วยนะคะ



ประกาศกรมการกงสุล

การเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่ 3 ส.ค. 63



สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ใน กทม.	สถานะการให้บริการ
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ	ปิดปรับปรุง <small>เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ที่พื้นที่บริการชั่วคราว อาคารศูนย์บริการลูกค้า กสท. แจ้งวัฒนะ: แทน</small>
MRT คลองเตย	ปิดปรับปรุง
ปทุมวัน (MBK Center)	เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์
บางใหญ่ NEW	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
มีนบุรี	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
ศรีนครินทร์	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
สายใต้ใหม่ - ดลิ่งชัน	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ในส่วนภูมิภาค	สถานะการให้บริการ
ขอนแก่น	เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์
เชียงใหม่	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
นครราชสีมา	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
สงขลา	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
ยะลา	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
อุบลราชธานี	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
เมืองพัทยา	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
อุดรธานี	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
บุรีรัมย์ NEW	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
นครศรีธรรมราช	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
เขียงราย	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
นครสวรรค์	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
จันทบุรี	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
สุราษฎร์ธานี	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
ภูเก็ต	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
พิษณุโลก	เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

หมายเหตุ: การเปิดบริการเป็นไปตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


Call Center กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ

 **02-572-8442**

สถานะ ณ วันที่ 3 ส.ค. 63